

# เหล็กสยามยามาโตะ ร่วมกับกองทัพเรือ มอบบ้าน โครงสร้างเหล็ก เอช บีเอ็ม แก่ผู้ประสบอุทกภัย ต.บาง น้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร



เหล็กสยามยามาโตะ ร่วมกับกองทัพเรือ มอบบ้านโครงสร้างเหล็ก เอช บีเอ็ม แก่ผู้ประสบอุทกภัย ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร

เหล็กสยามยามาโตะ ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เอชบีเอ็ม (H-Beam) ไรต์แฟลนจ์ โดย นายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม (แถวกลางคนที่ 4 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ร่วมกับ กองทัพเรือ โดย พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา (แถวกลางคนที่ 5 จากขวา) ผู้บัญชาการทัพเรือ ภาคที่ 1 จัดพิธีมอบบ้าน โครงสร้างเหล็ก เอช บีเอ็ม (H-BEAM) จำนวน 5 หลัง แก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดชุมพร เริ่มก่อสร้างบ้านเมื่อต้นเดือน เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ด้วยการออกแบบพิเศษเน้นความคงทนแข็งแรงและวัสดุอุปกรณ์ที่มีความสะดวกรวดเร็ว สามารถก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน

โดยงานนี้ นายณรงค์ พลละเอียด (แถวกลางคนที่ 4 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและนางศิริลักษณ์ พลละเอียด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร (แถวกลางคนที่ 3 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบบ้าน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการจังหวัดชุมพรให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ประสบภัยที่เข้ารับมอบบ้านหลังใหม่ ณ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เมื่อเร็วๆ นี้

นายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) เผยว่า “ในการสร้างบ้านด้วยโครงสร้างเหล็กเอช บีเอ็ม (H-BEAM) ของเหล็กสยามยามาโตะ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพรนั้น บ้านจะมีความแข็งแรงคงทน สามารถรับน้ำหนักได้ดี ประกอบกับการออกแบบตัวบ้านให้ลดการปะทะจากแรงลมและกระแสน้ำไหลหลาก พร้อมกับมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นและมีความรวดเร็วในการสร้าง ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้นับ”

“เหล็กสยามยามาโตะ เรามีความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ภายใน 3 ปีนี้ เราเน้นความสำคัญในเรื่องการศึกษาและเด็ก เพราะปรัชญาของเหล็กสยามยามาโตะ คือ ต้องการสร้างคนให้ประเทศไทยและเพิ่มศักยภาพให้ประเทศเป็นเป้าหมายสำคัญในการทำประโยชน์ให้กับสังคม ซึ่งในด้านการดำเนินงานเรามิงบประมาณถึงปีละ 8-10 ล้านบาทต่อปี โครงการแรกที่จะได้เห็นเพิ่มขึ้นในปีนี้เป็นโครงการ “SYS Education Fund” เป็น

โครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศได้มีโอกาสศึกษาจนจบปริญญาตรี ซึ่งในทุกโครงการที่เราทำอยู่แล้ว เราก็จะตั้งใจทำต่อไป และเพิ่มเติมด้านการสื่อสารมากขึ้น เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักรู้ และมาร่วมกันสร้างโอกาสแก่สังคมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างโครงการเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับ” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวปิดท้าย